

THỰC HIỆN ĐỒNG BỘ CÁC GIẢI PHÁP...

(Tiếp theo trang 1)

các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành, đơn vị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm; tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; nghe lãnh đạo Văn phòng Chính phủ báo cáo tóm tắt kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, xây dựng Chính phủ điện tử và tình hình thực hiện nhiệm vụ, kết quả kiểm tra của Tổ công tác 6 tháng đầu năm. 6 tháng đầu năm 2018, các bộ, ngành, địa phương đã tăng cường công tác chỉ đạo, thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp, từ đó đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế chung cả nước với nhiều khởi sắc. Lạm phát được kiểm soát với chỉ số giá tiêu dùng bình quân 6 tháng ước đạt 3,29%; tổng sản phẩm trong nước (GDP) ước tăng 7,08%, trong đó nông, lâm nghiệp, thủy sản ước tăng 3,93%, công nghiệp, xây dựng ước tăng 9,07%, dịch vụ ước tăng 6,9%; tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt

gần 652.000 tỷ đồng, đạt 49,4% dự toán năm, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 2017; tổng chi ngân sách nhà nước ước đạt hơn 649.000 tỷ đồng, đạt 42,6% dự toán năm; tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt hơn 747.000 tỷ đồng, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2017. An ninh xã hội tiếp tục được bảo đảm; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nhìn chung ổn định.

Phát biểu tại hội nghị, các đại biểu nhất trí với dự thảo các báo cáo đã được xây dựng, làm rõ thêm một số kết quả nổi bật của bộ, ngành, địa phương minh chứng thời kiến nghị một số nội dung nhằm hoàn thành thắng lợi mục tiêu đã đề ra như: phát triển kinh tế phải gắn với bảo vệ môi trường, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, sớm có nghị định quy định về kinh doanh xuất khẩu gạo, có biện pháp hiệu quả ngăn chặn và xử lý thông tin sai sự thật, sớm cấp kinh phí hỗ trợ cho các địa phương hiệu quả phục vụ quá độ thiên tai gây ra...

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những ý kiến đóng góp rất cụ thể, xác đáng của các đại biểu nhằm bổ sung, hoàn thiện thêm các báo cáo; biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của các bộ,



Dây chuyền sản xuất của Công ty Cổ phần Sợi Trà Lý.

Ảnh: HIẾN TRÂM

ngành, địa phương đã tập trung chỉ đạo, điều hành có nhiều đổi mới, quyết liệt và đã phát huy hiệu quả bước đầu; đồng thời, giao Văn phòng Chính phủ tổng hợp kiến nghị của các đại biểu để Chính phủ có biện pháp xử lý kịp thời. Về nhiệm vụ trong năm 6 tháng cuối năm, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ, điều hành linh hoạt, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, giữ vững an ninh trật tự ở cơ sở, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng năm 2018 theo kế hoạch đã đề ra; kiên quyết đấu tranh phản bác những thông tin sai sự thật, xây

dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, quán triệt tinh thần xử lý tình huống theo đúng pháp luật, không để kẻ xấu phá hoại tài sản của đất nước, chủ động phương án xử lý kịp thời những vụ việc phức tạp phát sinh, không để bị động, bất ngờ, phát sinh thành "điểm nóng" gây phức tạp về an ninh trật tự; đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực, trong đó đẩy mạnh phát triển về chất lượng nhằm tăng khả năng chống chịu của nền kinh tế trước những biến động khó lường của kinh tế và thương mại thế giới; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tập trung hoàn thành sớm các công trình,

dự án có ý nghĩa nâng cao năng lực sản xuất cho nền kinh tế; cải cách một cách thực chất các thủ tục hành chính; tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công với cách mạng, giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề "nóng" nhằm củng cố niềm tin của xã hội, bảo đảm an ninh trật tự; thực hiện tốt công tác thông tin, truyền thông, củng cố niềm tin của cả hệ thống, doanh nghiệp, nhân dân, phổ biến rộng rãi, công khai nhận định của các tổ chức quốc tế và các chuyên gia nhằm tạo sự đồng thuận của toàn xã hội đối với Chính phủ trong điều hành phát triển kinh tế.

GIAO BAN CÔNG TÁC...

(Tiếp theo trang 1)

Đây là nội dung hội nghị trực tuyến do Ban Tổ chức Trung ương tổ chức chiều ngày 2/7. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Xuân Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.

6 tháng đầu năm 2018, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã triển khai kịp thời, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ; tiếp tục tham mưu cấp ủy các cấp tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa

XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tham mưu thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế và xây dựng vị trí việc làm. Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp; tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; hoàn thành đề án "Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm

vụ" trình Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII). Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng; việc thực hiện công tác cán bộ. Ngoài ra, toàn ngành còn tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ở các cấp; bám sát nhiệm vụ chính trị, triển khai đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ; quan tâm, chú trọng công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng và xây dựng đội ngũ đảng viên...

Hội nghị đánh phần lớn thời gian để các địa phương, đơn vị trao đổi về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm,

một số cách làm mới trong công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương ghi nhận, đánh giá cao kết quả ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã đạt được trong thời gian qua. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương đề nghị toàn ngành tích cực, chủ động trong việc cụ thể hóa, thể chế hóa các chủ trương, nghị quyết của Trung ương để thực hiện có hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên về công tác tổ chức xây dựng Đảng; tập trung hoàn thành các đề án được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao trong năm 2018. Quyết tâm tạo chuyển biến tích cực,

hiệu quả trong tinh gọn bộ máy, sắp xếp bộ máy tinh gọn gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ và nhân dân. Thực hiện tốt công tác cán bộ và đánh giá cán bộ, bảo đảm thực chất, tránh chung chung, hình thức. Tiếp tục xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay. Tiếp tục kiện toàn, bổ sung cán bộ có chất lượng, xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Tổ chức xây dựng Đảng "trong sáng, gương mẫu, tinh thông" để chủ động thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về công tác tổ chức xây dựng Đảng và tự kiểm tra về công tác cán bộ.

ĐAO QUYN

HỢP HỘI ĐỒNG...

(Tiếp theo trang 1)

UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng đề nghị UBND thành phố phối hợp với đơn vị tư vấn cập nhật những nội dung có sự tham gia của Bộ Xây dựng, UBND tỉnh, các thành viên Hội đồng thẩm định; giao UBND thành phố rà soát, đối chiếu toàn bộ hồ sơ đồ án; hoàn thiện hồ sơ chuyên về Sở Xây dựng, sau đó Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các sở, ngành cho ý kiến và báo cáo UBND tỉnh.

TIẾP XÃ GIAO...

(Tiếp theo trang 1)

Tại buổi tiếp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã giới thiệu khái quát vị trí địa lý, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các lợi thế trong đầu tư, sản xuất, kinh doanh của Thái Bình. Đồng chí nhấn mạnh: Hàn Quốc là một trong ba đối tác quan trọng đang đầu tư vào tỉnh. Các hoạt động đầu tư của đối tác Hàn Quốc đã góp phần phát triển kinh tế, giao lưu văn hóa và thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa Hàn Quốc với Thái Bình. Với phương châm hoạt động của VESAMO, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn VESAMO tiếp tục quan tâm, hỗ trợ nhiều hơn đến các dự án liên quan đến giáo dục, việc làm, đặc biệt là các hoạt động từ thiện, giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam/Đioxin cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên Việt Nam, trong đó có thanh niên Thái Bình sang học tập, làm việc tại Hàn Quốc.

Thay mặt đoàn, ông Chang Ho Ick cảm ơn sự đón tiếp thân mật của các đồng chí lãnh đạo tỉnh. VESAMO sẽ nỗ lực thực hiện nhiều hoạt động xã hội có ý nghĩa; đồng thời, là cầu nối kêu gọi nhiều hơn nữa các doanh nghiệp, doanh nhân Hàn Quốc đến tìm hiểu, đầu tư vào Thái Bình nhằm góp phần vun đắp và làm sâu sắc thêm quan hệ giữa hai quốc gia Việt Nam - Hàn Quốc.

Chiều cùng ngày, đoàn công tác của VESAMO đã có buổi làm việc với Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình về lĩnh vực hỗ trợ việc làm.

KHAI MẠC LỚP BỒI DƯỠNG...

(Tiếp theo trang 1)

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm quán triệt các quan điểm của Đảng về đường lối quốc phòng, an ninh, kinh tế đối ngoại, Nhà nước quản lý đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong điều kiện đất nước hội nhập quốc tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đồng thời, làm cơ sở nâng cao nhận thức, vận dụng hiệu quả trong tổ chức thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các học viên học tập nghiêm túc, nêu cao tinh thần tự giác, tập trung lắng nghe, ghi chép các nội dung thiết yếu, trọng tâm, tích cực trao đổi, làm rõ các vấn đề chưa hiểu. Bộ CHQS tỉnh đồng ý, bảo đảm quản số học tập. Các đồng chí giáo viên được giao nhiệm vụ giảng dạy tập trung truyền đạt các nội dung theo kế hoạch; đồng thời, cập nhật những thông tin mới về tình hình thế giới, khu vực và trong nước để bổ sung, làm phong phú, sinh động cho bài giảng. Sau khi kết thúc lớp bồi dưỡng, 100% học viên viết bài thu hoạch gửi về ban tổ chức lớp bồi dưỡng.

Toàn tỉnh có 163 câu lạc bộ tuổi trẻ với pháp luật

(Tiếp theo trang 1)

Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, toàn tỉnh đã có 163 câu lạc bộ tuổi trẻ với pháp luật, 154 đội thanh niên tuyên truyền về an toàn giao thông. Hoạt động của các câu lạc bộ, đội tập trung vào các nội dung: tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý cho đoàn viên, thanh niên; tuyên truyền về tác hại của ma túy; xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư... Với nhiều hình thức phong phú: tọa đàm, thảo luận nhóm, hái hoa dân chủ, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tình nguyện tại cơ sở... các hoạt động đã thu hút đông đảo thanh thiếu nhi và nhân dân tham gia, góp phần từng bước làm chuyển biến về nhận thức và hành động của mỗi người trong công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

PHƯƠNG ANH

Advertisement for the 71st anniversary of the Vietnam Fatherland Front (Liệt sĩ 27/7/1947 - 27/7/2018). It features a central graphic with the text 'Hưởng ứng chương trình nhân tin "Tri ân liệt sĩ"' and lists various ways to participate, such as donating to the Vietnam Fatherland Front, participating in cultural activities, and supporting the military. It also includes a QR code and contact information for the Vietnam Fatherland Front.

Để đấu tranh, ngăn chặn tội phạm và tệ nạn ma túy, những năm qua, Công an huyện Vũ Thư đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đánh mạnh vào các tụ điểm, đường dây, đối tượng buôn bán ma túy, góp phần kéo giảm tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn.

CÔNG AN HUYỆN VŨ THƯ Kéo giảm tội phạm ma túy



Khám xét nhà đối tượng buôn bán ma túy.

pháp bảo đảm an ninh trật tự. Xác định công tác tuyên truyền là một trong những giải pháp quan trọng vừa nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật của nhân dân đồng thời qua đây phức tạp về ma túy, tuy nhiên do đấu tranh quyết liệt, hiện các đối tượng liên quan đến ma túy trên địa bàn chủ yếu buôn bán nhỏ lẻ, không hình thành tụ điểm, đường dây phức tạp. Do buôn bán ma túy siêu lợi nhuận nên các đối tượng buôn bán ma túy hiện nay vẫn tìm mọi cách tẩu "hàng" vào địa bàn với nhiều thủ đoạn tinh vi, nhằm che giấu cơ quan chức năng. Để đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm nguy hiểm này, từ đầu năm đến nay, Công an huyện Vũ Thư đã chủ động tham mưu Huyện ủy, HĐND, UBND huyện ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy; chỉ đạo lực lượng cảnh sát điểu tra tội phạm về ma túy tập trung rà soát, nắm tình hình, địa bàn và các đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội ma túy để phát hiện, đấu tranh; tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn và công an các địa bàn giáp ranh trong trao đổi thông tin, hỗ trợ đấu tranh, ngăn chặn ma túy. Công an huyện còn tham mưu chính quyền địa phương triển khai đồng bộ các biện

địa bàn huyện duy trì hoạt động hiệu quả trên 20 mô hình xóm, thôn, họ giáo, dòng họ hình có ma túy.

Trung tá Đỗ Ngọc Khải, Đội trưởng Đội Cảnh sát điểu tra tội phạm về kinh tế và ma túy, Công an huyện Vũ Thư cho biết: Hiện địa bàn huyện Vũ Thư không phát hiện đường dây, điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, tuy nhiên tội phạm ma túy vẫn tìm mọi cách để hoạt động, tập trung ở các địa bàn như Bồng Lai (Vũ Tiến), Thanh Bản (Xuân Hòa), thôn Thái (Nguyễn Xá)... Thời gian qua, cùng với làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tránh xa tệ nạn ma túy, Đội đã chỉ đạo cán bộ, dân nâng cao cảnh giác. Tập trung đẩy mạnh việc xã hội hóa trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy. Đến nay, trên

thủ đoạn và cách phòng ngừa, đấu tranh. Công an huyện đã chủ động phối hợp với lực lượng chức năng kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh, không để xảy ra điểm phức tạp về ma túy. Với việc triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, từ đầu năm đến nay trên địa bàn huyện Vũ Thư không xảy ra các vụ việc phức tạp liên quan đến ma túy, không để xảy ra tội phạm ma túy hoạt động lộ liễu, trắng trợn, không để hình thành các điểm, tụ điểm phức tạp. 6 tháng đầu năm 2018, Công an huyện đã điểu tra xử lý 34 vụ án liên quan đến ma túy, khởi tố 31 vụ, 35 bị can, xử phạt hành chính 3 vụ, 3 đối tượng. Chỉ tính riêng trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy từ đầu tháng 6 đến nay, Công an huyện đã bắt 8 vụ, triệt xóa 1 điểm ma túy

NGUYỄN TÙNG